



ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร

เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าปูรองนอนและมุ้งสีกากีแกมเขียว สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อผ้าปูรองนอนและมุ้งสีกากีแกมเขียว สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๗๙,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพจำหน่ายโดยตรงตามประกาศสอบราคาดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ แผนกพลาธิการ กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันและเวลาราชการ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา และจะเปิดซองใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องสอบราคากองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกพลาธิการ กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๒ ๕๖๒๕ ในวันและเวลาราชการ

/อนึ่ง...

อนึ่ง การสอบราคาครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว
ส่วนราชการและหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตรี 

(ชัยชนะ นาคเกิด)

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ